

กมธ.ถก2ธ.ค.ปม'หมอบุญ'หลอกลงทุน

กรุงเทพธุรกิจ ● กมธ.ไอซีที วุฒิสภา เรียก
หน่วยงานถกปม “หมอบุญ”หลอกลงทุน
ผ่านโซเชียล เผยผู้เสียหายไม่กล้าแสดงตัว
ที่รัฐสภา นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สว.

ฐานะรองประธานคณะกรรมการ การ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และ
การโทรคมนาคม (กมธ.ไอซีที) วุฒิสภา
แถลงว่า ในวันที่ 2 ธ.ค. กมธ.ไอซีที มีวาระ
พิจารณาตรวจสอบ กรณีการใช้โซเชียล
หลอกลงทุน ในประเด็นที่เกิดขึ้น
กับ นพ.บุญ วนาสิน ผู้ก่อตั้งบริษัทธนบุรี
เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่พบว่า

ถูกดำเนินคดีร่วมกับพวกฐานฉ้อโกงกับ
ประชาชน และฟอกเงิน ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่า
เสียหายกว่า 7,500 ล้านบาท

ทั้งนี้ถือว่าการก่ออาชญากรรมที่
ทำให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของ
เศรษฐกิจไทย จึงได้ขอให้เชิญ รมว.ดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กองบังคับการ
ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยจะขอให้
รายงานแต่ละหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ รวมถึงความรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะมี
จำนวนมากที่ถูกหลอกลงทุน ให้ลงทุน ซึ่ง
กรณีดังกล่าวโบรกเกอร์อาจมีส่วนต้อง
รับผิดชอบด้วย

“กมธ.มีหน้าที่ ต้องตรวจสอบว่าการใช้
ช่องทางของกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ
เป็นอย่างไร ทำไมถึงทำปล่อยให้เกิดปัญหา
ซ้ำซ้อน เพราะก่อนหน้านี้เคยมีกรณีของ
หุ้นสตาร์ค รวมถึง กรณีของดีไอคอน
กรุ๊ป ส่วนกรณีของนพ.บุญ นั้นใช้ความ
เชื่อถือระดับสูง ดังนั้นผู้เสียหายจึงไม่กล้า
แสดงตัว ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง
ขยันหือตเพื่อไม่ให้เกิดกรณีเป็นคดีซ้ำอีก”
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าว

นพ.เปรมศักดิ์ ยังเรียกร้องให้นพ.บุญ
ฐานะผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกออกหมายจับ
เข้ามอบตัวและใช้สิทธิต่อสู้ในชั้นศาล
อีกทั้งกรณีที่เกิดขึ้นตนขอให้แยกแยะ
ระหว่างการหลอกลงทุนร่วมลงทุนกับการใช้
วิชาชีพด้านสาธารณสุข

แฉหมอบุญ จ่อแผ่นชุกยุโรป

เหยื่อโผล่อีกเพียบ กมธ.สอบขั่นนอต

แฉ “หมอบุญ” เตรียมแผ่นจากจีนหนีไปยุโรป
ระบุเหยื่อโผล่อีกเพียบ “อี แทนคุณ” เผยมีคน
พยายามพลิกตัวเองจากรู้เห็น **◆อ่านต่อหน้า 14**

หมอบุญ □ ต่อจากหน้า 1
ไปเป็นผู้ประสานภัย ด้านผู้จัดการตลาด
หลักทรัพย์ พร้อมให้ข้อมูลคดีหมอบุญ
หากมีการประสานขอข้อมูล ซึ่งเป็นการ
ออกใบหุ้นนอกตลาด ข้อมูลตอนนี้ยังไม่
เกี่ยวกับหุ้น THG ซึ่งชมบริษัท THG
ออกมาให้ข้อมูลนักลงทุนได้เร็ว เดือนสดี
นักลงทุนหากมีการเชิญชวนลงทุนด้วยผล
ตอบแทนสูงต้องใช้สติ ส่วน “กรรมการ
ไอซีที สว.” เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สอบปม “หมอบุญ” ขั่นนอตไม่ให้เกิด
คดีซ้ำ

จากกรณีศาลออกหมายจับ นพ.
บุญ วนาสิน หรือหมอบุญ อายุ 86 ปี
เจ้าของโรงพยาบาลชื่อดัง น.ส.จรรุวรรณ
วนาสิน อายุ 79 ปี อดีตภรรยา และ
น.ส.นลิน วนาสิน อายุ 51 ปี ลูกสาวพร้อม
พวกรวม 9 คน ในข้อหาฉ้อโกง สมคบกัน
ฟอกเงินและ พ.ร.บ.เช็ค หลังเปิดโครงการ
ใหญ่ล่อลวงเหยื่อกระเปาะหนักกว่า 247
คน ลงทุน 5 โครงการ สูญเงินรวมกว่า 7.5
พันล้านบาท ชูดสืบสวนตามล่าตัวมาได้ 8
คน ส่วนอดีตเมียกับลูกเข้หมอบตัว อ้างว่า
ถูกปลอมลายมือชื่อเซ็นกำกับเงินกู้
ต่อมาพนักงานสอบสวน คุมตัว น.ส.จรรุ
วรรณ กับ น.ส.นลิน ไปฝากขังที่ศาลอาญา

ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
เกี่ยวกับความคืบหน้าในเรื่องดัง
กล่าว เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 67 ที่ทำเนียบ
รัฐบาล นายอัสสเดช กงศิริ ผู้จัดการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์
ว่า สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กตล.) จะดูแลหลัก
ส่วนตลาดหลักทรัพย์ เรากอยสนับสนุน
ให้ข้อมูล ซึ่งจะติดตามข่าวอยู่ตลอดซึ่งภาค
ที่เกี่ยวข้องเราให้การสนับสนุนอยู่ตลอด
“เรื่องนี้มีการออกใบหุ้นเพื่อ
ชักชวนให้นักลงทุนมาลงทุนเป็นหน้าที่
ของหน่วยงานตลาดหลักทรัพย์ที่ต้อง
กำกับดูแลว่าลักษณะของ นพ.บุญเป็นการ
ออกใบหุ้นนอกตลาด ไปทำในนามส่วน
ตัวและจากข้อมูลที่มีในตอนนี้ยังไม่เกี่ยว
กับบริษัท THG ซึ่งก็ต้องชื่นชมคณะ
กรรมการบริษัท THG ที่ได้มีการออกมา
ชี้แจงตอบโจทยได้ เป็นตัวอย่างที่ดีของ
บริษัทที่มีปัญหาลักษณะแบบนี้ที่ต้องให้
ข้อมูลกับนักลงทุน”

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าในปัจจุบันดู
เหมือนว่ามีนักลงทุนจะโดนหลอกใน
ลักษณะแบบนี้จำนวนมาก จะมีความเข้ม
งวดเพิ่มขึ้นหรือไม่ นายอัสสเดช กล่าวว่า
ได้มีการประสานกับสำนักงานในการให้

ความรู้ให้กับนักลงทุนค่อนข้างมากอยู่
เรื่องนี้ก็ช่วยเตือนสติคนได้ ให้ความรู้คน
ได้ ถือเป็นบทบาทหนึ่งของตลาดหลัก
ทรัพย์ที่สำคัญ เพราะการหลอกลวงมีการ
พัฒนาเรื่อย ๆ ตอนนั้นก็ดูว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ก็ต้องมาดูระบบ
ว่าในการสื่อสารเราจะได้เร็วแค่ไหน
และเร็วกว่านี้ได้หรือไม่ บางทีต้องยอมรับ
ว่า มันขึ้นมารเร็ว และเราก็ตอบสนองทัน
ทุกอย่างไม่ได้หรอก ก็ต้องกลับมาที่สติ ซึ่ง
ความรู้ที่สำคัญที่สุด อยากจะคอยเตือนนัก
ลงทุน It's too good to be true ต้องคิด
มีสติคิดหนึ่ง ข้อมูลต้องมีอย่างลึกซึ้ง ว่าการ
ลงทุนนั้นเหมาะสมหรือเปล่าอะไรที่ผล
ตอบแทนที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ ควรที่จะมา
นั่งคิดว่ามันเป็นจริงหรือไม่

ที่รัฐสภา นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ
สว. ในฐานะรองประธานกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการ
โทรคมนาคม (กมธ.ไอซีที) วุฒิสภา
กล่าวว่า ในการประชุม กมธ.ไอซีที วัน
ที่ 2 ธ.ค.นี้ มีวาระพิจารณาตรวจสอบกรณ
การใช้สื่อโซเชียล หลอกลวงให้ลงทุน ใน
ประเด็น นพ.บุญ วนาสิน เป็นการก่อ
อาชญากรรมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
เศรษฐกิจไทย ทั้งนี้ กมธ.ได้เชิญ นาย
ประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม กองบังคับการปราบ
ปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญา
กรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) สำนัก
งานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) กรมสอบสวน
คดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรัพย์ (กตล.) และคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มาให้
ข้อมูลเพื่อขอทราบ ว่า แต่ละหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายกรณีที่เกิดขึ้นอย่างไร

ด้าน นายแทนคุณ จิตต์อิสระ
ประธานชมรมสันติประชาธรรม กล่าวว่า
ยังมีผู้เสียหายติดต่อมาเรื่อย ๆ ทุกวันส่วน
ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียง เป็นผู้สูงอายุ
มีหน้ามีตาในสังคม เกสผู้เสียหายมูลค่า
นับ 1,000 ล้านบาทก็มี แต่ผู้เสียหายป่วย

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 27 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: - ฉบับที่: 27439

Col.Inch: 65.44 Ad Value: 117,792

หัวข้อข่าว: แฉหมอบุญ จ่อเผ่นชุกยุโรป

หน้า: 1 (บนซ้าย), 14

PRValue (x3): 353,376

คลิป: สีสี่

เพราะสภาพไม่ไหว และหลังจากวันที่ 12 ธ.ค. นี้ จะมีอีกเยอะมาก เพราะตัวที่ใช้แทนหุ่นชุดเดิมจะหมดอายุ หรือถึงวาระที่จะต้องชำระ ในวันที่ 12 ธ.ค. คาดว่าน่าจะไม่มีชำระ ดังนั้นอยากให้ผู้เสียหายได้เตรียมเอกสารหลักฐานการโอนและหลักฐานการทำสัญญาทุกอย่าง เพื่อดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ กล่าวโทษ ที่กองปราบปรามได้ ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวน 500-600 ราย

“สิ่งที่ นพ.บุญทำถือว่าสาหัสมาก นักกรณีออกเช็คเค็ง ซึ่งสะท้อนถึงเจตนาของท่านรวมไปถึงการให้เอกสารต่าง ๆ เช่น โฉนดที่ดิน แต่ไม่สามารถนำไปโอนได้ และจากข้อมูลที่ได้รับไม่ใช่เรื่องการปลอมแปลงลายเซ็น อาจเป็นเรื่องที่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือไม่ เพราะตอนนี้มีคนพยายามพลิกตัวเองไปเป็นผู้ประสบภัยด้วย ซึ่งอาจจะไม่ใช่อย่างนั้น ต้องติดตามกันต่อไป อย่างไรก็ตามผมได้รับข้อมูลมาว่า ขณะนี้หมอบุญ เตรียมจะออกจากประเทศจีนเพื่อหนีไปยังบางประเทศในยุโรป ที่มีคอนเนกชันอยู่ หวังว่าเจ้าหน้าที่จีนและตำรวจไทย จะประสานตำรวจสากลเพื่อจับกุมตัวมาดำเนินคดีได้ในเร็ววัน”.

ถูกหลอกพันล้าน เหยื่อแฉ'หมอบุญ'ตุ๋นลงทุน

“อี-แทนคุณ” แฉ “หมอบุญ” จ่อแผ่นหนียุโรป ชี้เหยื่อเคสใหญ่สูญเงินนับพันล้าน ล้มป่วย เผย 12 ธันวาคมนี้ มีผู้เสียหายโผล่อีกอีกด้าน นพ.เปรมศักดิ์ ชง กมธ.ไอซีที เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นถอดหัวพันร้อย

▶▶▶ ต่อ : หมอบุญ - หน้า 11

หมอบุญ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน นายแทนคุณ หรืออี จิตต์อิสระ ประธานชมรมสันติประชาธรรม กล่าวถึงความสืบหน้ากรณีพาผู้เสียหาย 2 ราย เข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ปอศ.เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ นพ.บุญ วนาสิน หรือ “หมอบุญ” ผู้ก่อตั้ง รพ.ธนบุรี และ รพ.โนเครือ ว่ายังมีผู้เสียหายติดต่อเข้ามาเรื่อยๆ ทุกวัน ส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียง เป็นผู้สูงอายุมีหน้ามีตาในสังคม โดยเป็นผู้เสียหายมูลค่านับ 1,000 ล้านบาทก็มี แต่ผู้เสียหายป่วยเพราะรับสภาพไม่ไหว และหลังจากวันที่ 12 ธันวาคมนี้ จะมีอีกเยอะมาก เพราะตัวที่ใช้แทนหุ้นชุดเดิมจะหมดอายุหรือถึงวาระที่จะต้องชำระในวันที่ 12 ธันวาคม คาดการณ์ว่าน่าจะไม่มีชำระ ดังนั้นอยากให้ผู้เสียหายเตรียมเอกสารหลักฐานการโอนและหลักฐานการทำสัญญาทุกอย่าง เพื่อดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ ที่ บก.ปอศ.ซึ่งคาดว่าจะมีประมาณ 500-600 ราย

“กรณีของหมอบุญ จะต่างกับกรณีบริษัท ดีไอคอน กรุ๊ป เพราะมีผู้เสียหายน้อยกว่า แต่มูลค่าความเสียหายมากกว่า โดยผู้เสียหายได้เล่าให้ฟังว่ากรณีหมอบุญมีค่าเสียหายมูลค่าแต่ละถึง 2.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะค่อยๆ รวบรวม

หลักฐานต่อไป” นายแทนคุณ กล่าว นายแทนคุณ กล่าวอีกว่า ได้รับข้อมูลว่าขณะนี้หมอบุญ นอกจากอยู่ที่ประเทศจีนแล้ว ก็เตรียมที่จะหนีไปบางประเทศในโซนยุโรป ที่มีคอนเนกชันอยู่ ซึ่งตนหวังว่าเจ้าหน้าที่จีนและตำรวจไทย จะประสานตำรวจสากลเพื่อติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีได้ในเร็ววัน

เมื่อถามว่ากรณีที่เพื่อนร่วมรุ่นของหมอบุญ ก็ถูกฉ้อโกงเช่นเดียวกันแต่หมอบุญ กลับบอกว่าไม่ได้ตั้งใจนั้น นายแทนคุณ กล่าวว่า ความตั้งใจของคนควรวัดจากการกระทำดีกว่า เป็นเรื่องที่ต้องไปพิสูจน์กัน ตนไม่อยากก้าวล่วงถึงเจตนาของหมอบุญ แต่สิ่งที่หมอบุญทำ ถือว่าสาหัสมากกรณีออกเช็คค้างสะท้อนถึงเจตนาของท่านรวมถึงการให้เอกสารต่างๆ เช่น โฉนดที่ดิน แต่ไม่สามารถนำไปโอนได้ และจากข้อมูลที่ได้รับไม่ใช่เรื่องของการปลอมแปลงลายเซ็น อาจเป็นเรื่องที่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือไม่ เพราะตอนนี้มีคนพยายามพลิกตัวเองให้เป็นผู้ประสบภัยด้วย ซึ่งอาจจะไม่ใช่เช่นนั้น ก็ต้องติดตามกันต่อไป

ด้าน นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการการ (กมธ.) การเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม (ไอซีที) วุฒิสภา คนที่ 6 แถลงว่าในวันที่ 2 ธันวาคมนี้ กมธ.

ไอซีที มีวาระพิจารณาตรวจสอบกรณีการใช้สื่อโซเชียลฯ หลอกหลวงให้ลงทุนในประเด็นที่เกิดขึ้นกับหมอบุญ ซึ่งถูกดำเนินคดีร่วมกับพวก ชวนฉ้อโกงประชาชน และฟอกเงิน โดยคาดว่ามูลค่าเสียหายกว่า 7,500 ล้านบาท ทั้งนี้ถือว่าเป็นการก่ออาชญากรรมที่เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจไทย จึงได้เชิญ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ดำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยขอให้รายงานว่าจะแต่ละหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร รวมถึงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งกรณีดังกล่าวโบรกเกอร์อาจมีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบด้วย

“กมธ.ไอซีที มีหน้าที่ตรวจสอบว่าการใช้ช่องทางกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างไร ทำไม่ถึงปล่อยให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อน เพราะก่อนหน้านี้เคยมีกรณีของหุ้นบริษัท สตาร์ค รวมถึงกรณีบริษัท ดีไอคอน กรุ๊ป ส่วนกรณีของหมอบุญ ได้ใช้ความน่าเชื่อถือระดับสูง ดังนั้นผู้เสียหายจึงไม่กล้าแสดงตัว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจับถอดเพื่อไม่ให้เกิดเป็นคดีซ้ำอีก” นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวและว่า ขอเรียกร้องให้หมอบุญ ผู้ถูกออกหมายจับ เข้ามอบตัวและใช้สิทธิต่อสู้ในชั้นศาล อีกทั้งกรณีที่เกิดขึ้นขอให้แยกแยะระหว่างการหลอกหลวงร่วมลงทุนกับการใช้วิชาชีพด้านสาธารณสุข

THGยื่นก.ล.ต.-ดำเนินคดี แก๊ง'หมอบุญ'อมเพิ่ม63ล. ตร.จ่อหมายจับลือต2

THGยื่นก.ล.ต.-ดำเนินคดี
แก๊ง“หมอบุญ”อมเพิ่ม63ล.
ตร.จ่อหมายจับลือต2

ผู้จัดการรายวัน360° – “หมอบุญ” ชง กมธ.ไอซีที สอบปม “หมอบุญ” โกง 7,500 ล้านบาท 2 ช.ค.นี้ ชันนอตใช้กฎหมาย ป้องกันเกิดเหตุซ้ำรอย ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เผยคดีนี้ ออกไปหุ้นนอกตลาด ด้าน THG พบรายการนำส่งอีก 63 ล้านบาท ยื่น ก.ล.ต. เอาผิด และร้องดำเนินคดีอดีตผู้บริหารแล้ว ตำรวจจ่อออกหมายจับลือต 2 ผู้สมรู้ร่วมคิด โยกย้ายเงิน

อ่านต่อหน้า **4**

ผู้จัดการรายวัน360° – “หมอบุญ” ชง กมธ.ไอซีที สอบปม “หมอบุญ” โกง 7,500 ล้านบาท 2 ช.ค.นี้ ชันนอตใช้กฎหมาย ป้องกันเกิดเหตุซ้ำรอย ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เผยคดีนี้ ออกไปหุ้นนอกตลาด ด้าน THG พบรายการนำส่งอีก 63 ล้านบาท ยื่น ก.ล.ต. เอาผิด และร้องดำเนินคดีอดีตผู้บริหารแล้ว ตำรวจจ่อออกหมายจับลือต 2 ผู้สมรู้ร่วมคิด โยกย้ายเงิน

นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม (กมธ.ไอซีที) วุฒิสภา เปิดเผยว่า วันที่ 2 ช.ค. 2567 กมธ.ไอซีที มีวาระพิจารณาตรวจสอบกรณีการใช้สื่อโซเชียลมีเดียหลอกลวงให้ลงทุนในประเด็นที่เกิดขึ้นกรณี นพ.บุญ วนาสิน ผู้ก่อตั้งบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ที่พบว่าถูกดำเนินคดีร่วมกับพวกฐานฉ้อโกงกับประชาชนและฟอกเงิน ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าเสียหายกว่า 7,500 ล้านบาท

ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าว ถือว่าเป็นการก่อกวนกิจกรรมที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจไทย จึงขอให้เชิญ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.), สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.), กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ), สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เข้ามาให้ข้อมูล ซึ่งจะขอให้รายงานในแต่ละหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ รวมถึงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะมีจำนวนมากที่ถูกหลอกลวงให้ลงทุน ซึ่งกรณีดังกล่าวโบรกเกอร์อาจมีส่วนที่ต้องรับผิดชอบด้วย

“กมธ.มีหน้าที่ ต้องตรวจสอบว่าหน่วยงานต่างๆ มีการใช้กฎหมายอย่างไร ทำให้ถึงปล่อยให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อน เพราะก่อนหน้านั้นเคยมีกรณีของหุ้นสตาร์ท รวมถึงกรณีของดีไอคอน กรุ๊ป ส่วนกรณีของ นพ.บุญ ใช้ความเชื่อถือระดับสูง ผู้เสียหายจึงไม่กล้าแสดงตัว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องชันนอต เพื่อไม่ให้เกิดกรณีเป็นคดีซ้ำอีก และขอเรียกร้องให้ นพ.บุญ มามอบตัว และใช้สิทธิต่อสู้ในชั้นศาล” นพ.เปรมศักดิ์ กล่าว

นายอัสสเดช คงสิริ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า กรณีที่เกิดขึ้น นพ.บุญ ออกไปหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ ทำในนามส่วนตัว และจากข้อมูลที่มีในตอนนั้น ยังไม่เกี่ยวกับบริษัท THG ซึ่งต้องขึ้นชมคณะกรรมการบริษัท THG ที่ได้มีการออกมายืนยันตอบโต้ได้เร็ว ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของบริษัทที่มีปัญหาลักษณะแบบนี้ ที่ต้องให้ข้อมูลกับนักลงทุน

“อยากเตือนนักลงทุน ต้องคิด มีสตินิดหนึ่ง ข้อมูลต้องมีอย่างลึกซึ้งว่าการลงทุนนั้น เหมาะสมหรือเปล่า อะไรที่ผลตอบแทนที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ ควรที่จะมานั่งคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่” นายอัสสเดช

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ได้ออกมายืนยันว่า ไม่เคยลงทุน และไม่เคยถือหุ้นในบริษัท ธนบุรี โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท โรงพยาบาล ธนบุรี โฮลดิ้ง จำกัด แต่อย่างใด รวมทั้งไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนรู้เห็นใดๆ ในการดำเนินการ หรือการออกหลักทรัพย์ใดๆ ทั้งสิ้น

นอกจากนี้ ยังพบว่า มีรายการอันควรสงสัยเพิ่มเติมของบริษัทและบริษัทย่อยมูลค่า 63 ล้านบาท ซึ่งได้แจ้งเรื่องต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และดำเนินการทางกฎหมายต่ออดีตผู้บริหารและพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญกับการกระทำที่เป็นเหตุให้เกิดรายการอันควรสงสัยดังกล่าว เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นแล้ว โดยเป็นกรณีใหม่ หลังจากพบรายการอันควรสงสัย 105 ล้านบาท ที่บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด (RTD) ที่ครอบครองวาลิสถือหุ้น 40% และเป็นผู้รับประโยชน์ ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้กับบริษัทเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 112,798,907 บาท รวมดอกเบี้ย ซึ่งจะเรียกร้องตามกฎหมายให้มีการชำระเงินคืนต่อไป ทั้งนี้ ได้ตั้งสำรองทั้ง 2 รายการ รวม 172 ล้านบาทไว้แล้ว

นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ประธานชมรมสันติประชาธรรม กล่าวภายหลังนำผู้เสียหาย 2 ราย เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความดำเนินคดี นพ.บุญ ว่า หลังวันที่ 12 ช.ค. 2567 จะมีผู้เสียหายอีกมาก คาดว่าจะมีจำนวน 500-600 ราย เพราะตัวที่ใช้แทนหุ้นชุดเดิมจะหมดอายุ หรือถึงกำหนดชำระ ซึ่งคาดว่าจะไม่มีการชำระ และน่าจะมีมูลค่าความเสียหายแตะ 2 หมื่นล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พนักงานสอบสวนเตรียมรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหาลือตที่ 2 อีกหลายคน ที่เกี่ยวพันสมรู้ร่วมคิดในการโยกย้ายถ่ายเทเงินออกจากบัญชีธนาคาร หลังจากพบว่า มีการเบิกเงินสดครั้งละ 100 ล้านบาท.

'หมอบุญ' เล็งแผ่นหนีไปยุโรป ชี้หลัง 12 ธ.ค.เหยื่อเพิ่มเพียบ รายใหญ่สูญพันล.ถึงขั้นป่วย 'อู่' ปูดเหยื่อ 'หมอบุญ' เคลสใหญ่เสียหายพันล้าน ถึงกับล้มป่วย แยมหลัง 12 ธ.ค.ผู้เสียหายโผล่ อีกเพียบ (อ่านต่อหน้า 16)

ต่อจากหน้า 1

'หมอบุญ'

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 26 พฤศจิกายน ที่รัฐสภา นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม (กมธ.ไอซีที) วุฒิสภา แถลงว่า วันที่ 2 ธันวาคมนี้ กมธ.ไอซีทีมีวาระพิจารณาตรวจสอบกรณีการใช้สื่อโซเชียลหลอกลวงให้ลงทุนในประเด็นที่เกิดขึ้นกับ นพ.บุญ วาสนิน ผู้ก่อตั้งบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่พบว่าถูกดำเนินคดีร่วมกับพวกฐานฉ้อโกงกับประชาชนและฟอกเงิน ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าเสียหายกว่า 7,500 ล้านบาท

นพ.เปรมศักดิ์กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ถือว่าเป็นการก่ออาชญากรรมที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของเศรษฐกิจไทย จึงขอให้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เข้ามาให้ข้อมูล ซึ่งจะขอให้รายงานในแต่ละหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ รวมถึงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะมีจำนวนมากที่ถูกหลอกลวงให้ลงทุน ซึ่งกรณีดังกล่าวโบราณเกอร์อาจมีส่วนที่ต้องรับผิดชอบด้วย

"กมธ.มีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบว่าการใช้ช่องทางของกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ

เป็นอย่างไร ทำไมถึงทำป่วนให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อน เพราะก่อนหน้านี้เคยมีกรณีของหุ้นสตาร์ค รวมถึงกรณีของไอคอนกรุ๊ป ส่วนกรณีของ นพ.บุญนั้นใช้ความเชื่อถือระดับสูง ดังนั้น ผู้เสียหายจึงไม่กล้าแสดงตัว ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องขยันอดเพื่อไม่ให้เกิดกรณีเป็นคดีซ้ำอีก" นพ.เปรมศักดิ์กล่าว

นพ.เปรมศักดิ์กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามขอเรียกร้องให้ นพ.บุญ ในฐานะผู้ถูกกล่าวหาที่ถูกออกหมายจับเข้ามอมตัวและใช้สิทธิต่อสู้ในชั้นศาล อีกทั้งกรณีที่เกิดขึ้นตนขอให้แยกแยะระหว่างการหลอกลวงร่วมลงทุนกับการใช้วิชาชีพด้านสาธารณสุข

ด้านนายแทนคุณ จิตต์อิสระ ประธานชมรมสันติประชาธรรม กล่าวถึงความคืบหน้าหลังพาดูเสียหาย 2 ราย เข้าพบพนักงานสอบสวน เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ นพ.บุญ ว่า ยังมีผู้เสียหายติดต่อมาเรื่อยๆ ทุกวัน ส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียง เป็นผู้สูงอายุ มีหน้ามีตาในสังคม เคลสผู้เสียหายมูลค่านับพันล้านบาทก็มี แต่ผู้เสียหายป่วยเพราะรับสภาพไม่ไหว และหลังจากวันที่ 12 ธันวาคมนี้จะมีอีกเยอะมาก เพราะตัวที่ใช้แทนหุ้นชุดเดิมจะหมดอายุ หรือถึงวาระที่จะต้องชำระในวันที่ 12 ธันวาคม ซึ่งตนคาดการณ์ว่าน่าจะไม่มีชำระ ดังนั้น ยอกให้ผู้เสียหายได้เตรียมเอกสารหลักฐานการโอนและหลักฐานการทำสัญญาทุกอย่างเพื่อดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษที่กองบังคับการตำรวจปราบปรามได้ ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวน 500-600 ราย

"กรณีของหมอบุญจะต่างกับกรณีไอคอน เพราะมีผู้เสียหายน้อยกว่า แต่มูลค่าความเสียหายมากกว่า โดยผู้เสียหายได้เล่าให้ฟังว่ากรณีหมอบุญมีค่าเสียหายมูลค่าแต่ละถึง 2.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะค่อยๆ รวบรวมหลักฐานต่อไป" นายแทนคุณกล่าว

นายแทนคุณกล่าวอีกว่า ได้รับข้อมูลมาว่าขณะนี้หมอบุญนอกจากอยู่ที่ประเทศจีนแล้วก็เตรียมที่จะหนีไปบางประเทศในยุโรป ที่มีคอนเนกชันอยู่ ซึ่งตนหวังว่าเจ้าหน้าที่จีนและตำรวจไทยจะประสานตำรวจสากลเพื่อจับกุมตัวมาดำเนินคดีได้ในเร็ววัน

เมื่อถามว่า กรณีที่เพื่อนร่วมรุ่นของ นพ.บุญ ถูกโกงเช่นกัน แต่ นพ.บุญกลับบอกไม่ได้ตั้งใจนั้น นายแทนคุณกล่าวว่า ความตั้งใจของคนควรวัดจากการกระทำดีกว่า ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องไปพิสูจน์กัน ไม่อยากก้าวล่วงถึงเจตนาของ นพ.บุญ แต่สิ่งที่ นพ.บุญทำถือว่าสาหัสมากกรณีออกเช็คเค็ง ซึ่งสะท้อนถึงเจตนาของท่าน รวมไปถึงการให้เอกสารต่างๆ เช่น โฉนดที่ดิน แต่ไม่สามารถนำไปโอนได้ และจากข้อมูลที่ได้รับไม่ใช่เรื่องของการปลอมแปลงลายเซ็น อาจเป็นเรื่องที่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจด้วยหรือไม่ เพราะตอนนี้มีคนพยายามพลิกตัวเองไปเป็นผู้ประสพภัยด้วย ซึ่งอาจจะไม่ใช่ออย่างนั้น ซึ่งต้องติดตามกันต่อไป

ด้านนายอัสสเดช คงสิริ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์กรณีที่ นพ.บุญ วาสนิน อดีตประธานกรรมการและผู้ออกตั้งบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ (THG) ที่ถูกกล่าวหาในคดีฉ้อโกงประชาชนว่า เรื่องนี้สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จะดูเป็นหลัก ส่วนตลาดหลักทรัพย์เราคอยสนับสนุนให้ข้อมูลตงก็ติดตามข่าวอยู่ตลอด ซึ่งภาคที่เกี่ยวข้องเราให้การสนับสนุนอยู่ตลอด

เมื่อถามว่า ในส่วนของคดี นพ.บุญได้เข้าไปมีส่วนในการให้ข้อมูลอย่างไรหรือไม่ และได้มีการขอข้อมูลมาแล้วหรือยัง นายอัสสเดชกล่าวว่า เวลานี้ยังไม่มี แต่ได้เตรียมความพร้อมให้ข้อมูลที่สนับสนุนพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ เพราะเป็นเรื่องที่กระทบ มีผู้เสียหายอย่างมาก

นายอัสสเดชกล่าวต่อว่า ในเรื่องนี้มีการออกใบหุ้นเพื่อชักชวนให้นักลงทุนมาลงทุน เป็นหน้าที่ของหน่วยงานตลาดหลักทรัพย์ที่ต้องกำกับ แต่ว่าลักษณะของ นพ.บุญเป็นการออกใบหุ้นนอกตลาด ไปทำในนามส่วนตัว และจากข้อมูลที่มีในตอนนี้นั้นยังไม่เกี่ยวกับบริษัท THG ซึ่งก็ต้องขึ้นชมคณะกรรมการบริษัท THG ที่ออกมาชี้แจงตอบโจทยได้ เป็นตัวอย่างที่ดีของบริษัทที่มีปัญหาลักษณะแบบนี้ที่ต้องให้ข้อมูลกับนักลงทุน

ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า ในปัจจุบันดูเหมือนว่ามีนักลงทุนจะโดนหลอกในลักษณะแบบนี้จำนวนมาก จะมีความเข้มงวดเพิ่มขึ้นหรือไม่ นาย

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 27 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 47

ฉบับที่: 17062

หน้า: 1 (ล่างขวา), 16

Col.Inch: 71.71 Ad Value: 86,052

PRValue (x3): 258,156

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'หมอบุญ' เล็งแผ่นดินไปยุโรป ชี้หลัง 125 ค.เหื่อเพิ่มเพียบ รายใหญ่สูญพันล.ถึงขั้น...

อัสสเดชกล่าวว่ เราได้มีการประสานกับสำนักงานในการให้ความรู้ให้กับนักลงทุนค่อนข้างมากอยู่ เรื่องนี้ก็ช่วยเตือนสติคนได้ ให้ความรู้คนได้ ถือเป็นบทบาทหนึ่งของตลาดหลักทรัพย์ที่สำคัญ เพราะการหลอกลวงมีการพัฒนาเรื่อยๆ ตอนนี้ก็ดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ก็ต้องมาดูระบบว่าในการสื่อสารเราจะเตือนได้เร็วแค่ไหน และเร็วกว่านี้ได้หรือไม่ บางทีต้องยอมรับว่ามันขึ้นมารเร็ว และเราก็ตอบสนองทันทุกอย่างไม่ได้หรอก ก็ต้องกลับมาที่สติซึ่งความรู้ที่สำคัญที่สุด

“อยากจะคอยเตือนนักลงทุน It's too good to be true ต้องคิดมีสตินิดนึง ข้อมูลต้องมีอย่างลึกซึ้งว่าการลงทุนนั้นเหมาะสมหรือไม่ อะไรที่ผลตอบแทนที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ ควรที่จะมานั่งคิดว่ามันเป็นจริงหรือไม่” นายอัสสเดชกล่าว

วันเดียวกัน พ.ต.อ.กระเชียร สุดตา รอง ผบก.น.1 ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนในคดี นพ.บุญ วนาสิน หรือหมอบุญ อายุ 86 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันให้กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ, สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุ

ที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน, ออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริง และบังคับได้ตามกฎหมายโดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค และธนาคารปฏิเสธไม่ให้ใช้เงินตามเช็คนั้น หลังถูกออกหมายจับพร้อมพวก 9 ราย หลอกลวงลงทุนโครงการทางการแพทย์เสียหายร่วมหมื่นล้านบาท

พ.ต.อ.กระเชียรกล่าวว่า เบื้องต้นอยู่ระหว่างสอบสวนปากคำผู้เสียหายเพิ่มเติม ส่วนการออกหมายจับแถว 2 หรือโมรกเกอร์ ต้องไล่จากคดีเช็คเพื่อหาว่ามีผู้ใดที่แนะนำผู้เสียหายให้ร่วมลงทุนจนเกิดเป็นสัญญากู้ยืมกระทั่งเป็นเช็คบ้าง ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวน และยังมีผู้เสียหายในคดีนี้ทยอยมาแจ้งความเพิ่ม รวมถึงอาจจะมีการส่งสำนวนเข้าไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เนื่องจากมีอำนาจสอบสวนทั่วประเทศ ซึ่งต้องรอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งคณะทำงานขึ้นมาเนื่องจากเป็นคดีค่อนข้างใหญ่

“สำหรับผู้เสียหายรายใหม่ที่เข้ามาแจ้งความบางรายมีความเสียหายตั้งแต่ 10-30 ล้านบาท ส่วนการออกหมายจับโมรกเกอร์เพิ่มเติมนั้นต้องรอผู้เสียหายมาให้ปากคำเพิ่มเติม ประกอบกับผู้เสียหายบางรายไม่ยอมเข้ามาให้ปากคำ เนื่องจากมีความประสงค์จะฟ้องคดีทางแพ่งเอง ทำให้ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม” พ.ต.อ.กระเชียรกล่าว

กมธ.นัดถกปม'หมอบุญ'/เรียก6หน่วยงานแจง

“นพ.เปรมศักดิ์” ชง“กมธ.ไอซีที”วุฒิสภา
สอบปมการใช้สื่อโซเชียลหลอกลวงปม
“หมอบุญ” พร้อมเรียก 6 หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง แจงการบังคับใช้กฎหมาย
ป้องกันเกิดเหตุซ้ำรอย วอน “หมอบุญ”
มอบตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 26 พ.ย.67

นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภา(สว.)
ในฐานะรองประธานคณะกรรมการการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และ
การโทรคมนาคม (กมธ.ไอซีที) วุฒิสภา
แถลงว่า วันที่ 2 ธ.ค.นี้ กมธ.ไอซีทีมี
วาระพิจารณาตรวจสอบกรณีการใช้สื่อ
โซเชียลหลอกลวงให้ลงทุน ในประเด็นที่
เกิดขึ้นกับ นพ.บุญ วนาสิน ผู้ก่อตั้งบริษัท
ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่
พบว่าถูกดำเนินคดีร่วมกับพวกฐานฉ้อโกง
กับประชาชน และพอกเงิน ซึ่งคาดว่ามี
มูลค่าเสียหายกว่า 7,500 ล้านบาท

ทั้งนี้ ถือว่าเป็นการก่ออาชญากรรม
ที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
ของเศรษฐกิจไทย จึงขอให้เชิญรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม, กองบังคับการปราบปรามการ
กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เศรษฐกิจ (บก.ปอศ.), สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ (สตช.), กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(ดีเอสไอ), สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.)
และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) เข้ามาให้ข้อมูล ซึ่งจะ
ขอให้รายงานว่าแต่ละหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ รวมถึงความ
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เชื่อ
ว่าจะมีจำนวนมากที่ถูกหลอกลวงให้ลงทุน
โดยกรณีดังกล่าวโบรกเกอร์อาจมีส่วนที่
ต้องรับผิดชอบด้วย

นพ.เปรมศักดิ์ กล่าวว่า กมธ.มีหน้า
ที่ที่ต้องตรวจสอบว่าการใช้ช่องทางของ

ต่อไป > 8

■ กมธ.

ต่อจากหน้า 1

กฎหมายของหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างไร
ทำไมถึงทำปล่อยให้เกิดปัญหาซ้ำซ้อน เพราะ
ก่อนหน้านี้เคยมีกรณีของหุ้นสตาร์ท รวม
ถึงกรณีของดีไอคอน กรุ๊ป ส่วนกรณีของ
นพ.บุญนั้นใช้ความเชื่อถือระดับสูง ดังนั้น
ผู้เสียหายจึงไม่กล้าแสดงตัว ดังนั้นหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องต้องชันนื้อตเพื่อไม่ให้เกิด
กรณีเป็นคดีซ้ำอีก

“ขอเรียกร้องให้นพ.บุญ ในฐานะผู้ถูก
กล่าวหาที่ถูกออกหมายจับเข้ามามอบตัวและ
ใช้สิทธิต่อสู้ในชั้นศาล อีกทั้งกรณีที่เกิดขึ้น
ตนขอให้แยกแยะระหว่างการหลอกลวงร่วม
ลงทุนกับการใช้วิชาชีพด้านสาธารณสุข”
นพ.เปรมศักดิ์ กล่าว

BOON VANASIN SAGA

Senate to hear testimonies on 'social media fraud'

AEKARACH SATTABURUTH

Relevant agencies have been invited to testify at a Senate meeting next week on alleged fraud and money laundering involving Thonburi Healthcare Group founder Boon Vanasin, who is believed to be hiding out in China.

Senator Premsak Piayura, deputy chairman of the Senate committee on information and communication technologies, said yesterday the committee has scheduled a session for Dec 2 to investigate cases involving fraudulent schemes on social media that lure people into making investments.

In this case, Dr Boon, along with his alleged accomplices, faces charges of fraud and money laundering. The losses they have caused are estimated to be around 7.5 billion baht.

Among those invited to testify are Digital Economy and Society Minister Prasert Jantararungtong and representatives from the Economic Crime Suppression Division (ECD), the Royal Thai Police (RTP), the Department of Special Investigation (DSI), the

Securities and Exchange Commission (SEC) and the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC).

These agencies will be asked to report on the enforcement of relevant laws and which parties are liable for damages. Many people are believed to have been deceived into investing in fraudulent schemes, and there are rumours that stockbrokers may also bear some responsibility.

"The committee is tasked with examining how various agencies apply legal measures," Sen Premsak said.

"Why do such [fraud] issues keep occurring? Look at the cases involving Stark Corporation and The iCon Group," he added, referring to the high-profile cases of alleged public fraud.

He urged Dr Boon to surrender and defend himself in court.

Meanwhile, Tankhun Jitt-itsara, chairman of Santi Pracha Dhamma Club, said he has reason to believe Dr Boon is in China and is preparing to flee to one of several European countries where he has extensive connections.

He said he hoped Chinese authorities and Thai police would coordinate with Interpol to arrest him.

He also noted that the number of victims appears to be increasing daily, and that most are elderly and prominent figures.

Some cases involve damages amounting to billions of baht. Moreover, some of the victims have fallen ill as they struggle to cope with the stress.

"After Dec 12, many more cases are expected to be filed with the authorities," Sen Premsak said.

กับหุ้น

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 962

Section: First Section/ข่าวบริษัทจดทะเบียน

วันที่: พุธ 27 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 21

ฉบับที่: 5091

หน้า: 9(ล่าง)

Col.Inch: 44.79 Ad Value: 43,087.98

PRValue (x3): 129,263.94

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ADVANC-TRUE กำไรขาขึ้น เก็งประมูลคลื่นดันอัฟไซค์

#ADVANC #TRUE #ทันหุ้น - โบนัสสอง ADVANC-TRUE แนวโน้มกำไรยังเป็นขาขึ้น คาดปี 2568 กสทช.เตรียมประมูลคลื่นความถี่ ถือเป็นการช่วยลดต้นทุนการใช้คลื่นให้กับ ADVANC และ TRUE แล้วยังเป็น Upside ต่อผลการดำเนินงาน เคาะ "ซื้อ" ADVANC ราคาเป้าหมาย 305 บาท และ TRUE ราคาเป้าหมาย 14.70 บาท

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ปรับลดน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มโทรคมนาคมไทยจาก "เชิงบวก" เป็น "เท่าตลาด" เนื่องจากคาดว่าจะเห็นการประมูลคลื่นความถี่จากล่าช้าเล็กน้อย โดยปัจจุบันราคาว่าการประมูลจะเกิดขึ้นในไตรมาส 2/2568 (จากเดิมคาดว่าในไตรมาส 1/2568) โดยคาดว่าจะรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับร่างการประมูลจะเกิดขึ้นในไตรมาส 1/2568 ก่อนที่การประมูลคลื่นความถี่จะมีขึ้น

ซึ่งขณะนี้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.ยังคงหารือกับที่ปรึกษาอิสระเกี่ยวกับรูปแบบการประมูล ทำให้วันที่ประกาศรับฟังความคิดเห็นสาธารณะซึ่งต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วัน มีแนวโน้มว่าจะไม่เกิดขึ้นได้ทันในไตรมาส 4/2567

ทั้งนี้ กสทช. ตั้งเป้าจัดการประมูลก่อนที่ใบอนุญาตของ NT (850MHz, 2100MHz และ 2300MHz) จะหมดอายุในวันที่ 3 สิงหาคม 2568

ADVANC-TRUEกำไรขาขึ้น เก็งประมูลคลื่นดันอัฟไซค์



● เก็ง ADVANC ซิงคลื่น 1800MHz

จากข้อกังวลหลักของนักลงทุนเกี่ยวกับการประมูลครั้งนี้คือ ADVANC อาจแข่งขันกับ TRUE ในการประมูลคลื่น 2300MHz (ซึ่งจะทำให้ราคาคลื่นความถี่เพิ่มสูงขึ้น) เนื่องจากแบนด์วิธในคลื่นความถี่ย่านกลาง (Mid Band) ของ ADVANC ยังคงตามหลัง TRUE

อย่างไรก็ตามเราคาดว่า ADVANC จะชนะการประมูลคลื่น 1800MHz (40MHz) ที่ราคา 1.6 หมื่นล้านบาท

แทนที่จะแข่งขันกับ TRUE ในการประมูลคลื่น 2300MHz เนื่องจากคลื่น 1800MHz ถูกใช้งานโดย ADVANC อยู่แล้ว จึงไม่ต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมในโครงข่าย นอกจากนี้ คลื่น 1800MHz ยังรองรับสมาร์ตโฟน 4G/5G ได้หลายรุ่นกว่าคลื่น 2300MHz

● ปรับราคาเป้าหมาย

ADVANC-TRUE

ฝ่ายวิจัยปรับราคาเป้าหมายตามวิธี DCF สำหรับ ADVANC เป็น 296 บาท (WACC 7.3%, TG 2.0%)

จากเดิม 284 บาท เนื่องจากเราปรับเพิ่มอัตรการจ่ายเงินปันผลเป็น 100% จาก 88% ตั้งแต่

ปีงบประมาณ 2569 เป็นต้นไป การจ่ายเงินปันผลที่สูงขึ้นส่งผลให้ฐานส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง และ WACC ลดลง การปรับราคาเป้าหมายของ ADVANC ยังนำไปสู่การปรับราคาเป้าหมายตามวิธี SoTP สำหรับ INTUCH เป็น 107 บาท จากเดิม 105.6 บาท

นอกจากนี้ เรายังได้ปรับราคาเป้าหมายตามวิธี DCF สำหรับ TRUE เป็น 13.80 บาท (WACC 7.3%, TG 2.0%) โดยปรับลดประมาณการลงทุนในเครือข่ายปีงบประมาณ 2569-2572 ลง 2-4%

ทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ยังมีมุมมองเชิงบวกกับกลุ่ม ICT โดยมองว่าทั้งกำไรและกระแสเงินสดอิสระยังอยู่ในช่วงขาขึ้น โดยผลกำไรของกลุ่มปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 3/2566 พร้อมกับผลประกอบการยังดี

ทับทิม

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 962

Section: First Section/ข่าวบริษัทจดทะเบียน

วันที่: พุธ 27 พฤศจิกายน 2567

ปีที่: 21

ฉบับที่: 5091

หน้า: 9(ล่าง)

Col.Inch: 44.79

Ad Value: 43,087.98

PRValue (x3): 129,263.94

คลิป: ข่าว-ดำ

หัวข้อข่าว: ADVANC-TRUE กำไรขาขึ้น เก็งประมูลคลื่นต้นอัฟไซค์

กว่าที่เราประเมินตั้งแต่ไตรมาส 1/2567 สำหรับกำไรปี 2567 คาดว่าจะเติบโต 93% YoY และโตต่ออีก 10% ในปี 2568 โดยการประมูลคลื่นความถี่ในปี 2568 เรามองว่าเป็นการช่วยลดต้นทุนการใช้คลื่นให้กับ ADVANC และ TRUE ซึ่งถือเป็น Upside จากประมาณการกำไรในปี 2568 โดยประมาณการกำไรที่จะเพิ่มขึ้น 93% ในปี 2567 (เทียบกับ -21% ในปี 2566) และเพิ่มอีก 10.4% ในปี 2568 ผลักดันจาก ADVANC และ TRUE สำหรับ ADVANC เราคาดว่ากำไรจะเติบโต 20% ในปี 2567 และ 6.5% ในปี 2568 โดยได้รับแรงหนุนจากรายได้ที่สูงขึ้น เนื่องจาก ARPU ที่เพิ่มขึ้น และจำนวนผู้ใช้บริการที่มากขึ้น

ส่วน TRUE จะเห็นการฟื้นตัวอย่างมาก พลิกจากขาดทุนเป็นกำไรปกติราว 9 พันล้านบาท ในปี 2567 และเติบโต 25% ในปี 2568 โดยได้รับแรงหนุนจากรายได้ที่สูงขึ้นจาก ARPU ที่เพิ่มขึ้น และการลดต้นทุนเพิ่มเติมหลังจากควบรวมกับ DTAC

เราคงมุมมองการประมูลคลื่นความถี่ 850MHz, 2.1GHz และ 2.3GHz ซึ่งจะไม่เพิ่มงบลงทุนใหม่แต่จะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานสำหรับผู้ประกอบการและเพิ่มกำไรในปี 2568 และยังคงคาดหวังว่าราคาประมูลจะใกล้เคียงกับราคาคลื่นความถี่ 2.6GHz ที่ประมูลในปี 2563 จากสมมติฐานเหล่านี้จะช่วยเพิ่มอัฟไซค์กำไร 40% สำหรับ TRUE (ราคาเป้าหมาย 14.70 บาท) และ 10% สำหรับ ADVANC (ราคาเป้าหมาย 305 บาท) 📈